

Giải thưởng báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch" lần thứ I.

07:24 14/09/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 13/9, tại Nhà hát Lớn TP. Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ trao Giải thưởng Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch" lần thứ I.



Các đại biểu tham dự lễ trao giải _Ảnh: Dương Khánh

Dự lễ trao giải có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng đông đảo các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương, địa phương, các tác giả đoạt giải cũng như phóng viên báo chí...



*Toàn cảnh lễ trao thưởng báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch"
lần thứ I_ Ảnh: Dương Khánh*

Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch" lần thứ nhất được phát động vào ngày 26/12/2022. Kể từ ngày phát động, Ban tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các nhà báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam trong cả nước. Ngay trong lần tổ chức giải đầu tiên, Ban tổ chức đã nhận được gần 1.100 tác phẩm tham dự. Đây là thành công của một giải thưởng báo chí chuyên ngành.



Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trao giải cho tác giả và nhóm tác giả đoạt giải Nhất _ Ảnh: Dương Khánh

Hội đồng giám khảo đánh giá, tác phẩm dự giải không chỉ nhiều về số lượng, đa dạng về đề tài, mà còn đạt chất lượng chuyên môn tốt; quy tụ được nhiều cơ quan báo chí lớn, nhỏ ở cả Trung ương và địa phương. Các tác phẩm đều bám sát các chủ đề lớn, phản ánh đậm nét các sự kiện quan trọng của năm 2022-2023 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Một số mảng đề tài nổi bật được nhiều tác giả, nhóm tác giả quan tâm, khai thác như các chính sách, vấn đề lớn về chấn hưng, phát triển văn hóa đất nước, khơi dậy những giá trị cao quý, thiêng liêng của người Việt; kỷ niệm 80 năm ngày ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam; các chính sách trong công tác nhà nước về di sản; chỉ ra khó khăn, vướng mắc, bất cập trong các mặt của công tác văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình, từ đó đưa ra giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, kêu gọi toàn xã hội chung tay giải quyết...

Nhiều tác phẩm có sự đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức, thể hiện được đặc trưng và thế mạnh của các loại hình báo chí. Các tác phẩm không chỉ đặt vấn đề mà còn đề ra giải pháp, đi đến tận cùng của vấn đề.



Trao giải cho tác giả và nhóm tác giả được trao giải Nhì_Ảnh: Dương Khánh

Hội đồng giám khảo, ban tổ chức đã quyết định trao 97 giải thưởng. Giải cá nhân được trao cho 94 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả. Trong đó có 4 giải Nhất, 15 giải Nhì, 25 giải Ba và 50 giải Khuyến khích.

Giải tập thể được trao cho 3 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm tham dự giải, đạt kết quả cao là Báo điện tử Tổ quốc, Đài Tiếng nói Việt Nam và Báo Nhân dân.



Nhóm tác giả Trần Tuấn và Hà Giao Tạp chí Người Làm Báo đoạt giải Khuyến khích_Ảnh: Dương Khánh

Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội Nghị văn hóa toàn quốc năm 2021; với tinh thần Quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian vừa qua đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật; được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận.

Nhằm tiếp tục lan tỏa những thành tựu của ngành, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của tập thể, cá nhân đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã chính thức phát động Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ hai.

Hoàng Tuấn - Khánh Dương

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/giai-thuong-bao-chi-toan-quoc-vi-su-nghiep-phat-trien-van-hoa-the-thao-va-du-lich-lan-thu-i>